

# Dự thảo giáo trình giảng dạy xã hội học: Tham gia đối thoại

Ngày 14 Tháng Ba, 2024 [Yêu cầu về truyền thông](#)

Người dân Alberta một lần nữa được mời cung cấp ý kiến phản hồi về những nội dung học tập then chốt trong dự thảo giáo trình xã hội học mới.

Trong bảy tháng qua, Bộ Giáo Dục Alberta đã hợp tác với các đối tác giáo dục và cộng đồng, cùng với các chuyên gia phát triển chương trình giảng dạy để phát triển giáo trình xã hội học mới. Hơn 300 đối tác giáo dục, giáo viên, tổ chức đa văn hóa, cộng đồng người Bản Địa và người nói tiếng Pháp đã tham gia để thu thập những ý kiến phản hồi có giá trị nhằm giúp cung cấp thông tin về sự phát triển của một bản dự thảo mới toàn diện về giáo trình xã hội học từ mẫu giáo đến Lớp 12 (K-12) và bản dự thảo giáo trình xã hội học K-6. Cuộc tham gia cộng đồng thứ hai hiện đã được mở cho đến ngày 29 tháng Ba. Người dân Alberta có thể đọc qua dự thảo chương trình giảng dạy K-6 mới và cung cấp ý kiến phản hồi của họ.

“Xin cảm ơn nhiều đối tác giáo dục, các tổ chức cộng đồng và người dân Alberta đã đóng góp ý kiến cho việc phát triển dự thảo giáo trình xã hội học mới. Những đóng góp quý báu của các bạn sẽ giúp bảo đảm cho sinh viên Alberta học hỏi từ một chương trình giảng dạy xây dựng các kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và ra quyết định của họ, đồng thời trao quyền cho họ trở thành những công dân tham gia. Tôi khuyến khích tất cả người dân Alberta chia sẻ ý kiến phản hồi của họ về những bài học quan trọng trong dự thảo giáo trình giảng dạy xã hội học, và tôi mong muốn có nhiều cơ hội hợp tác hơn trong tương lai.”

*Demetrios Nicolaidis, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục*

Quá trình tham vấn đã bắt đầu vào mùa hè năm 2023, khi bộ trưởng giáo dục gặp gỡ nhiều đối tác giáo dục khác nhau nhằm xây dựng sự hiểu biết về phương pháp tiếp cận và quy

trình tham gia cập nhật để phát triển chương trình giảng dạy trong tương lai, bắt đầu từ nghiên cứu xã hội.

Vào mùa thu năm 2023, như một phần của cách tiếp cận tham gia theo từng giai đoạn, người dân Alberta đã hoàn thành hơn 12,800 cuộc khảo sát trực tuyến để cung cấp thông tin đầu vào về những gì họ muốn học sinh học trong dự thảo mới về giáo trình giảng dạy xã hội học. Các kết quả khảo sát đã chỉ ra là người dân Alberta tin rằng việc phát triển các kỹ năng tư duy phản biện và hiểu biết về các sự kiện địa phương, Canada và toàn cầu, cũng như lịch sử quốc gia và lịch sử toàn cầu phải là những yếu tố chính của giáo trình giảng dạy xã hội học mới.

Kể từ đó, Bộ Giáo Dục Alberta đã gặp gỡ nhiều giáo viên, các đối tác giáo dục, cộng đồng Bản Địa và Pháp ngữ, cùng các tổ chức đa văn hóa để thông báo về phạm vi và trình tự của giáo trình giảng dạy xã hội học K-12 cũng như nội dung của dự thảo giáo trình giảng dạy K-6. Chính phủ Alberta sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác giáo dục và người dân Alberta để bảo đảm quan điểm và ý kiến phản hồi của họ được xem xét vào đúng thời điểm trong quá trình phát triển.

Ban giám hiệu nhà trường sẽ có cơ hội thí điểm dự thảo giáo trình giảng dạy xã hội học K-6 mới trong các lớp học trong năm học 2024-25 để họ có thể cung cấp phản hồi chi tiết, bổ sung.

Bộ Giáo Dục Alberta sẽ xem xét cẩn thận ý kiến phản hồi từ tất cả các hoạt động tham gia, nghiên cứu và thí điểm trong lớp học để hoàn thiện chương trình giảng dạy xã hội học K-6 mới trước khi triển khai.

## Các Sự Kiện Quan Trọng:

- Tổng quan về dự thảo mới của chương trình giảng dạy xã hội học K-12 là một bản tóm tắt cấp cao về những gì học sinh học ở mỗi lớp và cho thấy quá trình học tập tiến triển như thế nào khi học sinh chuyển tiếp qua các lớp.
- Dự thảo mới của chương trình giảng dạy xã hội học K-6 là tài liệu mà giáo viên sẽ sử dụng, cung cấp cho họ đề cương chi tiết về những gì học sinh cần phải biết, hiểu và có thể làm được vào cuối mỗi lớp.

## Thông tin liên quan

- [Tổng Quan Dự Thảo Môn Xã Hội Học K-12 \(Tiếng Anh\)](#)

- [Tổng Quan Dự Thảo Môn Xã Hội Học K-12 \(Tiếng Pháp\)](#)
- [Dự thảo giáo trình giảng dạy xã hội học K-6](#)
- [Bạn hãy lên tiếng](#)

## Tin liên quan

- [Những ưu tiên của người dân Alberta đối với giáo trình giảng dạy xã hội học mới \(Ngày 14 tháng Mười Hai năm 2023\)](#)
- [Trò chuyện với người dân Alberta về giáo trình giảng dạy xã hội học mới \(Ngày 18 tháng Chín năm 2023\)](#)

## Đa truyền thông

- [Xem hộp báo](#)

## Yêu cầu về truyền thông

### **Gabrielle Symbalisty**

780-218-8916

Thư ký báo chí, Giáo Dục